

การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group)

เรื่อง โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

- (๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม : นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง : กลยุทธ์ ๑) การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด อบต.) : กลยุทธ์ ๒) พัฒนาระบบประปา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร แผนงานการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด อบต.) : กลยุทธ์ ๓) การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๙,๓๔๓,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ : กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและทันสมัย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง) และแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔,๐๐๙,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด อบต.) เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยกับผู้นำหมู่บ้านตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
- (๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองหอย จำนวน ๓๘ คน
- (๓) ผลจากการมีส่วนร่วม : ทำให้หน่วยงานได้ทราบความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนและในส่วนของประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตตำบลหนองหอย จนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในการเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหอยตรงตามความต้องการของประชาชนทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน
- (๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน : ผลสรุปที่ได้จากการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ทำให้หน่วยงานได้เห็นถึงความกระตือรือร้นของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลหนองหอย และนำไปสู่กระบวนการจัดทำโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ ตรงความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณรวมของอำเภอพระทองคำต่อไป

